



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
30 มิถุนายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวอิศรา, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, 77 kaoded, nationtv, prachachat, workpointnews, reuters, thailandplus, tnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, bbc, siamsport, acnews, js100) ทีวีทุกช่อง

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. รายงานสถานการณ์วันที่ 29 มิ.ย. 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่ 35 โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย เดินทางกลับจากอินเดีย 6 ราย สหรัฐฯ 1 ราย ทุกรายเข้าพักใน State Quarantine ผู้ป่วยสะสม 3,169 ราย หายป่วยแล้ว 3,053 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 58 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 58 ราย ทั้งนี้ มั่นใจว่าไทยมีความพร้อมในการป้องกันการติดเชื้อและการรักษาผู้ป่วย ขณะนี้มีหน้ากาก N95 จำนวน 1.1 ล้านชิ้น ชุด PPE 510,000 ชุด ในรพ.ทั่วประเทศ มีเครื่องช่วยหายใจ 11,000 เครื่อง และยังมียาฟ้าวิราเวีย 31,000 เม็ด ส่วนวัคซีนป้องกัน COVID-19 มีทั้งการพัฒนาภายในประเทศและความร่วมมือกับต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, ประชาชาติ, กรุงเทพธุรกิจ, nationweekend, innnews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เปิดเผยว่า วันนี้ สร.ได้เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 13 สายงาน อาทิ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น โดยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการบรรจุครั้งนี้เป็นไปตามมติ ครม. ก.พ. และค.ปร. ส่วนรอบ 2 จะบรรจุแต่งตั้งในเดือนส.ค.

สื่อที่นำเสนอ : ทีวีช่อง Thaipbs

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. กล่าวว่า วันนี้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุบุคลากรที่ปฏิบัติงานในช่วงโควิด 19 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ล็อตแรกประมาณ 31,00 อัตรา จากกรอบอัตราที่ได้อบรมแล้ว 45,684 อัตรา ภายใต้หลักการ 2 ข้อ คือ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่กับผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานโควิด 19 และอยู่ในตำแหน่งการจ้างตามเกณฑ์เงื่อนไขของครม. ก.พ. ค.ปร. โดยสร.ให้อำนาจ กกก.แต่ละจังหวัดเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ, thailandplus, mcot) สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 5, NBT

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน HERO เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนหลังเปิดเทอมวันที่ 1 ก.ค. เพราะเมื่อเด็กกลับเข้าโรงเรียนอาจมีปัญหาเรื่องการปรับตัวกับเพื่อนใหม่ วิถีชีวิตในโรงเรียนแบบใหม่ที่ อาจจะทำให้เกิดความเครียด โดยร่วมกับ ก.ศึกษาธิการ ให้ครูเฝ้าระวังสังเกตอารมณ์ พฤติกรรม และสังคมของเด็ก ๆ โดยมีแบบประเมิน 9S เพื่อค้นหาปัญหาเด็กชน ใจลอย รอคอยไม่เป็น เสร้า ท้อแท้ เบื่อหน่าย เป็นต้น เมื่อพบจะให้คำปรึกษา แนะนำและปรับพฤติกรรมเด็ก หากเกินศักยภาพให้มีส่งต่อมายังสถานพยาบาลผ่านแอปฯ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด 19 พบว่า ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ประเทศไทยมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากลไปแล้ว 603,657 ตัวอย่าง คิดเป็น 9,064 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs, tnthailand

-นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และองค์การเภสัชกรรม ศึกษาผลของยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาดสูงต่อผู้ป่วยโรค COVID-19 โดยผ่านการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว นำร่องศึกษาวิจัยในคนที่ รพ.สมุทรปราการ และรพ.บางละมุง

มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด 19 จำนวน 88 ราย จากเงินบริจาค บัญชีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2,980,000 บาท โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. พร้อมทั้งทายาท อสม.ผู้เสียชีวิต เป็นผู้แทนรับมอบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนวันที่ 1 ก.ค. 2563 ว่า ขณะนี้โรงเรียนทุกแห่งเตรียมความพร้อมหมดแล้ว ทั้งการเตรียมมาตรการคัดกรองด้านสุขภาพ มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และจัดเจลแอลกอฮอล์บริการทุกจุด ขอให้โรงเรียนทุกแห่งดำเนินการตามข้อปฏิบัติของ สร. อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ region3

-กรมประมง ยืนยัน สินค้าสัตว์น้ำของประเทศไทยกินได้ปลอดภัย ไร้โควิด 19

ประเด็นข่าว

ประเด็นผลกระทบ

1.ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สยามรัฐ, ประชาไท, ข่าวสด, ผู้จัดการ, kapook, mcot, thaipbs, js100, acnews, Chiangmainews, thebangkokinsight)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า ศบค.ชุดใหญ่เห็นชอบต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน ตามที่ ศบค.ชุดเล็กเสนอ เพื่อรองรับผ่อนคลายนโยบายการเฟส 5 ในกิจการที่มีความเสี่ยงสูง และการเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์thaipbs, prachathai

-เครือข่าย People Go Network รวมตัวยื่นหนังสือต่อกรม.และ ศบค. เรียกร้องให้ยกเลิกการต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เนื่องจากมีการออกข้อกำหนดและมาตรการต่าง ๆ กระทบต่อการใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ และกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง และ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่ได้ออกแบบเพื่อรับมือกับโรคระบาด แต่เน้นเพิ่มอำนาจให้รัฐกรณีมีภัยคุกคามทางการทหาร จึงควรออกแบบระบบกฎหมายใหม่สำหรับสถานการณ์โควิด 19 ที่อาจยังคงอยู่อีกระยะหนึ่ง โดยมีระบบตรวจสอบถ่วงดุลที่ชัดเจน หากกรม.ต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เครือข่ายจะเดินทางมาคัดค้านอีก และอาจจะมีการเคลื่อนไหวคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์bbc, innnews

-นายกฯ ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวทางการเมือง ระบุ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ห่วงคือเรื่องการแพร่ระบาดซึ่งมีอยู่ในต่างประเทศในปัจจุบัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ไม่เห็นด้วยกับการต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะใช้พ.ร.บ.โรคระบาดควบคุมโควิด19 ได้ และเวลานี้ไม่มีการระบาดในประเทศมากกว่า 34 วัน จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะมีผลเสีย คือ 1.การคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินจะทำให้ไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่มีความมั่นใจในด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน 2.การคงพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้มีการใช้งบประมาณด้วยวิธีพิเศษ จะเป็นข้ออ้างในการหาประโยชน์ในการใช้งบประมาณที่ไม่มีการประมูล ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อธิบดีกรม.สธ. โปสต์ทวิตเตอร์ ว่า การต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินใช้เหตุผลอะไร เพราะขณะนี้ไม่พบการติดต่อของโควิด 19 ในประเทศมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้ว ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า สาเหตุที่ต้องต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะจะช่วยให้ปิดกั้นการเดินทางจากต่างประเทศได้ทุกช่องทาง และจะช่วยให้บังคับใช้กฎหมายให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศต้องกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการของโรค นอกจากนี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังให้อำนาจติดตามตัวผู้เดินทางเข้าประเทศ 14 วัน และยังให้อำนาจเปิดปิดกิจการต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและในวงกว้าง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-เว็บไซต์ นสพ.Nikkei Asian Review ของญี่ปุ่น เสนอข่าวว่า รัฐบาลไทยภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆ จากการขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปทั้งที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ระบาดในประเทศเป็นเวลากว่า 1 เดือนแล้ว

2.การผ่อนคลายนโยบายการระงับ 5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, mcot, innnews, nationtv, prachachat, Chiangmainews, sanook, springnews, newstv, thaipbs, kapook, workpointtoday

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. เผย นายกฯ ได้ขอบคุณข้าราชการและประชาชนที่ทำให้ผ่านการผ่อนคลายนโยบายการระงับ 4 และกำลังเข้าสู่มาตรการระงับ 5 ซึ่งศบค. มีการรับฟังผู้มีปัญหาจากกลุ่มต่างๆ และนำข้อมูลมาประชุมทุกวันเพื่อเร่งหามาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายนโยบาย 5 ได้แก่ 1.เปิดโรงเรียนทั้งเอกชนและของรัฐบาล 1 ก.ค.นี้ 2.เปิดศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ถึง 4 ทุ่ม ส่วนร้านสะดวกซื้อเปิด 24 ชม. และ 3.เปิด ผับ บาร์ คาราโอเกะ ไม่เกิน 24.00 น. หลังปิดบริการแล้วห้ามกลับมาขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อีก ต้องรักษาระยะห่าง 2 เมตรขึ้นไป หากไม่สามารถทำได้ ต้องมีฉากกั้น มีการลงทะเบียนในแอปฯ ไทยชนะ 4.ร้านเกม อินเทอร์เน็ต เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และอายุ 15-18 ปี เข้าใช้บริการได้วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงบ่าย 14.00-20.00 น. วันหยุด 10.00-20.00 น. ส่วนอายุมากกว่า 18 ปี ใช้บริการได้ 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยให้สธ. และก.วัฒนธรรม ออกคู่มือการปฏิบัติตัว ทั้งนี้ ที่ ศบค.เป็นห่วง คือ อาบอบนวด โรงน้ำชา ต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมาย และต้องใช้แอปฯ ไทยชนะอย่างเคร่งครัด หากพบการติดเชื้อโควิด 19 จะมีบทลงโทษเจ้าของกิจการ ส่วนกลุ่มพนักงานต้องมีการตรวจเชื้อและห้ามมีการขายประเวณีเด็ดขาด

-ขณะที่มาตรการผ่อนคลายนโยบายผู้ที่จะเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ก.การต่างประเทศเสนอให้บุคคล 6 กลุ่ม ได้แก่ 1.คู่สมรส บุตร ผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร 2.ผู้เป็นคนต่างชาติมีถิ่นที่อยู่ในเมืองไทย 3.คนไทยที่แต่งงานกับต่างชาติ 4.คนต่างชาติที่เข้ามารักษาโรคในไทย แล้วมีผู้ติดตาม เน้นบางโรค บางกลุ่ม 5.นักเรียน นักศึกษา 6.แขกของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่นำเข้ามา ต้องมีเจ้าหน้าที่ติดตามตลอดเวลา และใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลเท่านั้น นอกจากนี้ ศบค.เตรียมเปิดให้คนต่างชาติจาก 4 ประเทศ 1 เขตปกครอง ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ จีน และฮ่องกง เข้ามาโดยเสียค่าใช้จ่ายในการกักตัว 14 วันเอง และอีกกลุ่มเข้ามาในระยะสั้นๆ ไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่มีเงื่อนไขเข้มงวด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงการผ่อนปรนกิจกรรมและกิจการในประเทศระยะที่ 5 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ว่า รัฐบาลเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ทั้งยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งสำรวจเตียงไอซียูในรพ.ใน กทม.และทั่วประเทศเพื่อรองรับผู้ป่วย 571 เตียง ห้องแยกหรือผู้ป่วยหนัก 11,206 เตียง และทั่วไป 10,349 เตียง คาดว่ามีเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วย

ประเด็นข่าว

3.การจับคู่ประเทศท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึง Travel Bubble ว่า ขณะนี้มีเออีคราชาทูตหลายประเทศติดต่อเข้ามา แต่ต้องรอ นโยบายที่ชัดเจนจาก ศบค. หลักการปฏิบัติ คือ ผู้ที่เดินทางเข้ามาต้องปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยง ขณะที่ประชาชนในประเทศต้องปลอดภัย ส่วนคนที่ จะเดินทางไปในประเทศอื่นก็ต้องปลอดภัยด้วย ซึ่งแต่ละประเทศมีมาตรการที่ต่างกัน กรมควบคุมโรคกับก.การต่างประเทศกำลังหารือ สำหรับความ กังวลเรื่องจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาทันที ขออย่าว่า ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้ สธ. เสนอว่าผู้ที่เข้ามาได้จะต้องมีความจำเป็นมากๆ และต้องยอมรับ มาตรการต่าง ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม สุดท้ายต้องรอ ศบค. พิจารณา

4.แรงงานพม่าติดเชื้อโควิดหลังกลับจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีแรงงานเมียนมาร์ที่เดินทางกลับประเทศติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 3 คน ระบุว่า เดินทางมาจากประเทศไทย ว่า ต้องมีการสอบสวนโรคให้เรียบร้อยก่อน แต่ประเทศไทยไม่เคยปิดบังข้อมูล เพราะเชื่อว่าข้อมูลที่ตรงไปตรงมาจะช่วย ให้ประชาชนรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สธ.ไม่เคยประมาท และได้เตรียมพร้อมคน ยา และเวชภัณฑ์ สำหรับทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ ประชาชนยังรักษาวินัย ใส่หน้ากาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, nationtv, thestandard, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง TNN

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย จากการประสานข้อมูลกับประเทศเมียนมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พบว่าผู้ ติดเชื้อทุกรายเป็นผู้ติดเชื้อรายเก่าที่เคยตรวจพบ ณ ศูนย์กักผู้ต้องกัก อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งการตรวจพบเชื้อซ้ำสามารถเกิดขึ้นได้ โดยการหาสาร พันธ์กรรมอาจยังพบพันธุกรรมของไวรัสแต่จะเพาะเชื้อไม่ขึ้น เนื่องจากเป็นไวรัสที่ถูกร่างกายทำลายแล้ว กรมฯ ยังคงตรวจคัดกรองตามจุดผ่านเข้า ออกพรมแดนประเทศ เผื่อระวังกลุ่มแรงงานที่จะเดินทางกลับ และเผื่อระวังในประชากรกลุ่มเสี่ยง ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้ต้องขังและแรงงานต่างด้าว จึงขอให้ ประชาชนมั่นใจในระบบป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทยที่มีความเข้มแข็งอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

5.การพัฒนาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 5

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผยความคืบหน้าเรื่องวัคซีน ว่า สัปดาห์นี้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จะเริ่มทดลองในลิงอีกครั้ง ส่วนภาคเอกชนได้ทดสอบในสัตว์แล้วผลค่อนข้างดี ทั้งนี้ หลังจากทดลองในลิง ต้องผ่านขั้นตอนอีกมากเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดจึงจะสามารถ ทดลองในคนได้ ซึ่งตนพร้อมทดลองเพราะมั่นใจฝีมือคนไทย ส่วนวัคซีนจะใช้ได้อย่างเร็วที่สุด 9 เดือนนับจากนี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ระบุ ได้มีการทดสอบวัคซีนในหนูและลิงแล้ว พร้อมเตรียมไปสู่การทดสอบในมนุษย์ หากประสบความสำเร็จ สามารถการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ถึง 30 ล้านโดสต่อปี คาดว่าสามารถนำไปใช้ประมาณปลายปี 2564 หรืออาจเร็วขึ้น ส่วนการจัดซื้อจาก ต่างประเทศ มีการติดตามใน 2 ประเทศ 5 หน่วยงาน คาดว่าค่าใช้จ่ายต่อโดสประมาณ 20-30 เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ ไทยยังร่วมมือกับ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สำหรับการวิจัยวัคซีนในคน เพื่อผลิตร่วมกันในอนาคต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กองแบบแผนได้จัดทำต้นแบบปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ห้องทันตกรรม โดยดัดแปลงห้องด้วยอุปกรณ์ที่ทำได้และมีประสิทธิภาพ

นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า แบบปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม มี 2 รูปแบบ คือ 1.แบบเอกสารเลขที่ ก.44 สำหรับการรักษาทางทันตกรรมให้แก่ผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 หรือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆ และผู้ป่วยกรณี แรงกดดันที่ไม่ผ่านการคัดกรอง 2.แบบเอกสารเลขที่ ก.45 สำหรับการรักษาทางทันตกรรมให้แก่ผู้ป่วยทั่วไปที่ผ่านการคัดกรอง ตรวจ หรือกักตัว และ ผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าสามารถให้ทำทันตกรรมได้ หน่วยงานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กองแบบแผน dcd.hss.moph.go.th

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ข่าวหุ้น, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, sanook, xinhuthai, thebangkokinsight, mcot)

-ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหลายคนเตือนว่า ผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด 19 ควรเข้ารับการตรวจหาและรักษาโรคเครียดหลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรง (PTSD) ซึ่งเป็นโรคที่ผู้ป่วยในรพ.หลายคนประสบมาก่อนเนื่องจากการเผชิญกับภาวะความเป็นความตายขณะที่ ป่วย

-จีน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย จนท.ดำเนินมาตรการปิดพื้นที่แพร่ระบาด

-เกาหลีใต้ ขอประชาชนสับหลักการท่องเที่ยวพักผ่อนช่วงฤดูร้อน และเลี่ยงการรวมตัวกันในที่ทำงานและสถานที่ทางศาสนา

-สหรัฐฯ ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ถูกกดดันมากขึ้นให้สวมหน้ากากในที่สาธารณะเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน

-อินเดีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,459 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 380 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 548,318 ราย เสียชีวิต 16,475 ราย

-ออสเตรเลีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 79 ราย ในรัฐวิกตอเรีย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,764 รายและเสียชีวิตคงที่ 104

ประเด็นข่าว

ราย

- **บราซิล** ผู้ป่วยช่วง 7 วันที่ผ่านมามีมากกว่า 250,000 ราย และเสียชีวิตประมาณ 7,000 ราย ขณะที่ในรอบ 24 ชั่วโมง มีผู้ป่วยยืนยันอีก 30,476 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,344,143 ราย รักษาหายแล้ว 733,848 ราย

- **นิวซีแลนด์** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ในระหว่างกักตัวที่เมืองโอ๊คแลนด์

- **ยุโรป** มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 2.6 ล้านราย สหภาพยุโรปได้ระงับการตัดสินใจเกี่ยวกับรายชื่อประเทศที่ปลอดภัยที่จะอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ยุโรปได้ โดยมีรายงานก่อนหน้านี้ว่ารายชื่อดังกล่าวจะไม่รวมสหรัฐอเมริกา

- **อังกฤษ** อาจปิดเมืองเลสเตอร์ เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาก แต่ยังไม่ยืนยันเปิดผับ ร้านอาหาร และร้านค้าทั่วประเทศในวันที่ 4 เดือนหน้า

- **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 10,237,543 ราย เพิ่มขึ้น 163,731 ราย สหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด รองลงมา คือ บราซิล อินเดีย ตามลำดับ ขณะที่ไทยอยู่ในลำดับที่ 95 ของโลก

การพัฒนาสมุนไพรรักษา

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์บุคคลแนวหน้า

- กล่าวถึงความก้าวหน้าของการศึกษาสมุนไพรรักษา ว่า ขณะนี้คณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ รามธิบดี ค้นพบว่ากระชายขาวมีสาร 2 ชนิดที่มีฤทธิ์ลดจำนวนเซลล์โคโรนา 2019 ได้ 100% และกรมแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ศึกษานำร่องผลของยา สารสกัดฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เชื่อว่าหากบุคลากรสาธารณสุขไทยยอมรับตำรับยาสมุนไพรรักษาอาจมีอีกหลายกรณีตามมา เพราะยังมีตำรับยาสมุนไพรรักษาจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษอีกมากที่ควรนำมาทำให้เกิดประโยชน์ แต่คิดว่าในแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรรักษาฉบับที่ 1 คงเป็นแค่ภาพทฤษฎี

ปัญหาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหาเสพติดส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน สิ่งที่สำคัญคือส่งผลกระทบต่อคนในครอบครัวและชุมชน ประชาชนในพื้นที่จึงเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับคนในชุมชน

นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สบยช.กล่าวว่า สบยช. มีการบำบัดรักษาเสพติด 2 รูปแบบ คือ 1.รูปแบบผู้ป่วยนอก ให้การรักษาในรูปแบบกายจิต สังคมบำบัด แบบไปกลับ ใช้กระบวนการรักษาทางกายการปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม 2.รูปแบบผู้ป่วยใน เน้นกระบวนการบำบัดให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็ง มีครอบครัวเป็นหลักสำคัญ

ก้าวทำใจซีซั่น 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณนอกสนาม

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า โครงการก้าวทำใจ ซีซั่น 2 ด้านภัยโควิด 19 สธ.ได้ร่วมมือกับ ก.ท่องเที่ยว ก.แรงงาน อปท. สมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สสส. และสมาคมกีฬาจักรยานฯ เป็นการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแบบใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ โดยจะให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านดูแลสุขภาพ มีการเพิ่มกิจกรรมเป็น 6 กีฬา คือ วิ่ง, แอโรบิก, เวทเทรนนิ่ง, โยคะ, คีตะมวยไทย และปั่นจักรยาน ภายใต้คำขวัญ พิชิต 60 วัน 6,000 กิโลแคลอรี เริ่ม 1 ก.ค.นี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมได้ตามเป้าหมายคือ 1.5 ล้านคน ซึ่งซีซั่นนี้ได้เพิ่มของรางวัล อาทิ นาฬิกาสมาร์ตวอช, เสื้อวิ่งก้าวทำใจ, กระเป๋า เมื่อออกกำลังกายได้ตามหลักเกณฑ์จะได้ เอลท์ พอยต์ เป็นแต้มสะสมไปเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า นอกจากนี้ จะเจรจากับทางบริษัทประกันภัย เพื่อการนำแต้มไปลดเบี้ยประกัน ในซีซั่น 3 และ ซีซั่น 4 ที่จะจัดขึ้นให้ครบภายในสิ้นปีนี้

รมช.สธ.ลงพื้นที่จ.กระบี่-พังงา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ ลีกลับในสนามข่าว,

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ไปตรวจราชการที่กระบี่ พังงา โดยได้ใช้เครื่องบินพาณิชย์จากกทม.ลงภูเก็ต และนั่งเฮลิคอปเตอร์ต่อไป จ.พังงา และได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า ระหว่างนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปพังงา ผ่นตกหนัก ช่วงใกล้ถึงจุดหมายเกิดเมฆก้อนใหญ่ม้วนตัวอยู่ที่จุดหมาย นักบินต้องวน 1 รอบ ให้ฝนเบาลง สุดท้ายลงจอดได้สำเร็จ พร้อมมีเพื่อนสส.ร่วมพรรค และผู้แทนพังงา พร้อม อสม. และ จนท.สธ. มารอรับก็ยิ้มออก และปฏิบัติภารกิจลุล่วง

ขโมยของญาติผู้ป่วย รพ.ประจวบคีรีขันธ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ผจก.ออนไลน์, สยามรัฐ, one31.net, 77kaoded, บ้านเมือง, newtv, ไทยรัฐ, มติชนออนไลน์

- ตำรวจจับกุม นายอนุวัฒน์ หล้าหุ่ญ อายุ 33 ปี พร้อมของกลาง มือถือ 1 เครื่อง กางเกงยีนส์ชายาว 1 ตัว เงินสด 13,000 บาท โดยผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดริมรั้ว รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นปีนข้ามรั้วเข้าไปลักทรัพย์ที่ชั้น 4 ตึกอายุรกรรม มีผู้เสียหาย 2 ราย เป็นญาติผู้ป่วยที่มานอนเฝ้าไข้

โพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก.ออนไลน์, มติชนออนไลน์, สยามรัฐ, sanook)

- นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวถึงกรณี ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี โพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่ง พร้อมข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัว เห็นชัดและยี่ห้ออย่างชัดเจนว่า ได้เห็นรูปและข้อความที่ระบุว่าเป็นเบียร์ตัวใหม่มาให้ลองดื่ม จึงค่อนข้างแน่ใจว่าเข้าข่ายความผิดมาตรา 32 อย่างแน่นอน เป็นการโฆษณาและอวดอ้างสรรพคุณ ชักชวนให้ดื่มชัดเจน แม้จะลบโพสต์แต่ถือว่าการผิดสำเร็จ

ประเด็นข่าว

แล้ว เรื่องนี้เป็นบทพิสูจน์หน่วยงานรัฐ ที่ก่อนหน้านี้มีประชาชนหรือผู้ประกอบการรายย่อยถูกร้องเรียนโพสตรูปเข้าข่ายผิดมาตรา 32 จำนวนมาก
 ดังนั้น จึงขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการเพื่อแสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

